



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายบัญชี โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๐๕๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการ สสช. , สพส. , สสส. , สคบ. , สทป. , สตส. , สพพ. , สอส. , กกจ. , ศสท. , กรป. ,
หัวหน้า กพร. /เลขานุการกรม

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วน
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดให้ส่วนราชการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิง
ปริมาณ) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย
(ตารางที่ ๗) และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อย (ตารางที่ ๘) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้
สำนัก/กอง ผู้กำหนดกิจกรรมย่อย ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
(ตารางที่ ๗) และผลผลิตย่อย (ตารางที่ ๘) โดยวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย เฉพาะต้นทุนต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ (+/- ๒๐% ขึ้นไป)
ตามเอกสารแนบ แล้วจัดส่งกองคลัง ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

สำหรับการเตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำหรับผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ (๒๐% ขึ้นไป)

/ซึ่งแผน...

ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) ซึ่งกองคลังจะแจ้งให้จัดส่งอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางเย็นจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง